



ข่าวสำคัญจาก ป.ป.ช.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



สายด่วน ป.ป.ช.
1205

www.nacc.go.th

ทุจริตคือโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ

รวมพลังจับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)

แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บข.๑ ของรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีภาษี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ในสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ หรือการพัสดุ สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และสัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และสัญญานั้นมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านขึ้นไป โดยบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญาในสัญญาดังกล่าวมีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหรือรอบปีภาษีและยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นรายปีจนกว่าจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา หรือสิ้นสุดระยะเวลาการประกันผลงานพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

จากการตรวจสอบปรากฏว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ยังมีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐในสัญญาดังกล่าวบางรายยังมิได้ยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บข.๑) หรือยื่นยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนของสัญญา จึงขอให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว ซึ่งหากยังมีได้ดำเนินการอาจเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้

ทั้งนี้ การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บข.๑) ผู้ยื่นจะต้องมีเลขคุมสัญญาของสัญญาแต่ละฉบับ เพื่อใช้กรอกในแบบด้วย โดยสามารถค้นหาเลขคุมสัญญาได้ที่ http://www.nacc.go.th/contract/check_egpid.php หากตรวจสอบแล้วสัญญาฉบับใดยังไม่มีเลขคุมสัญญา กรุณาติดต่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๒ ๔๓๓๕ และ ๔๘๘๑